



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคปอดอักเสบในจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผอ.สถาบันบำราศนราดูร กล่าวถึงความคืบหน้าการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไข้หลังเดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ว่า ผู้ป่วยรายแรกที่เป็นเด็กชายชาวจีนอายุ 3 ขวบ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 2 เหมือนกับผลตรวจครั้งแรก คือ เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H3N2 อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่จะยังมีการติดตามสอบถามอาการอย่างต่อเนื่อง รายที่สอง นศ.หญิงอายุ 24 ปี ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งแรกเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ C ยังรอผลตรวจครั้งที่ 2 รายที่สาม นศ.หญิงอายุ 22 ปี ผลตรวจครั้งแรกพบสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการทางเดินหายใจมาจากเชื้อแบคทีเรีย อยู่ระหว่างรอผลตรวจครั้งที่ 2 คาดว่าจะรู้ผลในวันที่ 8 ม.ค. 2563 ส่วนผู้ป่วยรายที่ 4 รักษาตัวอยู่ รพ.เอกชนพบว่า เป็นเชื้อแบคทีเรีย ไม่ได้ส่งตัวมายังสถาบันฯ ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับการประสานจากด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือ รพ.ว่ามีกรณีตรวจพบผู้ป่วยที่มาจากเมืองอู่ฮั่นรายใหม่ ซึ่งห้องแยกโรคความดันลบทั้ง 15 ห้องของสถาบันฯ มีความพร้อมและมีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนกับห้องพิเศษทุกประการ ผู้ป่วยจึงไม่มีภาวะเครียดใดๆ</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, เนชั่นทีวี, บ้านเมืองออนไลน์, ไอเอ็นเอ็น, thebangkokinsight, mcot, สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายอรรถพร เนื่องอุดม ผอ.การทำอากาศยานนานาชาติกระบี่ กล่าวว่า ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทำอากาศยานกระบี่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนงานเพื่อรองรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส เทียวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยสายการบิน China Eastern airline จะมายัง จ.กระบี่ เทียวแรกวันที่ 17 ม.ค.นี้ เวลา 00.50 น. ได้มีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนคัดกรองผู้โดยสารที่มีไข้สูง หากพบผู้ป่วยจะแยกออกมาเพื่อเฝ้าดูอาการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ทำงานร่วมกัน</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว เอเอฟพี รายงานว่า สถานทูตสหรัฐอเมริกาออกคำแนะนำด้านสาธารณสุขแก่พลเมืองอเมริกันในจีน หากรู้สึกตัวว่าป่วยควรรีบไปพบแพทย์ทันที</p> <p>-ที่ใต้หวัน รองนายกฯ เฉิน ฉือไม่ เรียกร้องให้สธ.เพิ่มมาตรการควบคุมการกักกันโรคที่สนามบิน และให้วางแผนอย่างเหมาะสม</p> <p>-ที่ฮ่องกง ทางกรมเผยว่า มีผู้ป่วย 30 รายเข้ารับ.หลังเดินทางกลับจากอู่ฮั่นแล้วมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัด แต่ไม่มีรายใดที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสชนิดใหม่ ผู้ป่วย 13 รายออกจากรพ.แล้ว จนท.ได้เพิ่มระดับเฝ้าระวังเป็นขั้นร้ายแรง และออกมาตรการเฝ้าสังเกตเพิ่มเติม</p> <p>-คกก.สาธารณสุขอู่ฮั่น กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยรายใดเสียชีวิต แต่มี 7 รายอาการหนัก ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาแบบแยกกักกัน และไม่พบหลักฐานการแพร่เชื้อจากคนสู่คน นอกจากนี้ ยังตัดความเป็นไปได้ที่เชื้อจะเป็นไข้หวัดนกหรือเมอร์ส</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอสรุป กล่าวถึงการดำเนินการสาธารณสุขของไทย เรื่องมาตรการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้น ตั้งแต่โรคซาร์ในปี 2545 โรคไข้หวัดนกในปี 2546 โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในปี 2552 ไวรัสอีโบล่าและโรคเมอร์สในปี 2557 ซึ่งล่าสุดคือ โรคปอดอักเสบ ในประเทศจีน</p>	-
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, matichonweekly, ผจก.ออนไลน์, thaipbs, thebangkokinsight, เนชั่นทีวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯ ที่อาคารเรือนไทยยังเปิดให้บริการต่อเนื่อง แต่จะลดจำนวนให้บริการเหลือวันละ 100-150 ราย แนะนำให้ผู้ป่วยเข้ารับรักษาใน 21 รพ.ทั่วประเทศ โดยขณะนี้ มีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปฯ Ganja inTTM 3,728 รายแล้ว เกินจำนวนที่กำหนดว่าระหว่างวันที่ 6-17 ม.ค. 2563 จะเปิดรับลงทะเบียนวันละ 300 คน</p> <p>-นายเดชา ศิริภัทร หมอพื้นบ้าน กล่าวว่า น้ำมันกัญชาที่ใช้รักษาผู้ป่วยมีทั้งสูตรที่ตนคิดค้นขึ้น และสูตรของ อภ. โดย สธ. นำสูตรของตนไปแจกตามรพ. 22 แห่ง ร่วมหมื่นคน ยังไม่พบยารายได้ได้รับอันตราย สำหรับโรงงานที่ผลิตน้ำมันกัญชานั้นได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบปนเปื้อนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>-นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ ผอ.รพ.บ้านฉาง กล่าวว่า เกณฑ์การรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เดิมต้องมีการบันทึกเข้าระบบแจ้งมาที่แพทย์แผนไทย ซึ่ง 100 คน สามารถใช้น้ำมันกัญชาได้เพียง 20 คน แต่ขณะนี้สามารถรับได้อย่างทั่วถึง ในการรักษาจะให้ใช้น้ำมันกัญชาเสริมการรักษาแผนปัจจุบัน ส่วนสารสกัดกัญชาของ อภ.ยังไม่เคยใช้ แต่จะมีความเข้มข้นมากกว่า และสารประกอบ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตัวอื่นที่มีอยู่ในน้ำมันกัญชาจะไม่มีในสูตรของ อภ. เพราะสกัดโดยอ้างอิงยาแผนปัจจุบัน</p> <p>-นายชิต ชินตะวัน ผู้ป่วยมะเร็งตับ กล่าวว่า แพทย์แผนปัจจุบันให้รักษาด้วยการทำคีโมและฉายรังสี ซึ่งจะอยู่ได้ 6 เดือน เมื่อได้รับการบอกเล่าว่าใช้กัญชารักษาเกี่ยวกับมะเร็งตับแล้วอาการดีขึ้น จึงเดินทางมารักษา</p> <p>-ในโลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์ของ พญ.สุภาพร มีลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชา สถาบันกัญชาทางการแพทย์ หนึ่งในแพทย์ที่รักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯ เป็นคลินิกการรักษาผู้ป่วย คือ นางกิติพร ทิพย์สอน ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ 64 ปี ก่อนมารักษาที่คลินิกกัญชาคลินิกหลายชนิดทุก 2 ชั่วโมง แต่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ แม้จะใส่เครื่องกระตุ้นในสมองก็ยังมีอาการ หลังได้รับยา กัญชา CBD 20 หยด ใน 10 นาที พบอาการดีขึ้น</p>	
<p>ภัยแล้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นางนงนุช ภิโยธินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังประชุม ครม. วันที่ 7 ธ.ค.ว่า นายกฯ กล่าวในที่ประชุม ครม.ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแล้ง โดยจะยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำ 3 ระดับ แบ่งตามความรุนแรงของสถานการณ์</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.สธ. พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวมาตรการรับมือภัยแล้งและน้ำประปาเค็ม ระบุว่า สธ. ได้เตรียมมาตรการโดยให้สถานพยาบาลสำรวจถึงสำรองน้ำ แหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ จัดทำมาตรการประหยัดน้ำให้เพียงพอ เบื้องต้นได้รับข้อมูลจาก 49 จังหวัด รพ. 310 แห่ง รพ.สธ. 359 แห่ง อาจมีน้ำไม่เพียงพอ 8 แห่ง ได้สำรองน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมประสานขอสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่และเตรียมจัดซื้อน้ำแล้ว เมื่อเข้าสู่ระยะภัยแล้งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในทุกระดับ เชื่อมโยงกับศูนย์บรรเทาและป้องกันปัญหาภัยแล้งระดับชาติ จังหวัด และอำเภอ พร้อมขอความร่วมมืออปท. เพื่าระวังคุณภาพน้ำไม่ให้เกิดการอุปโภคบริโภค โดยกรมอนามัยเตรียมสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับการปรับปรุงสภาพน้ำ สำหรับประชาชน ต้องระวังโรคติดต่อทางเดินอาหาร 6 โรค คือ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค โรคไทฟอยด์ และไวรัสตับอักเสบบี และต้องรักษาอนามัยส่วนบุคคล แนะนำใช้น้ำอย่างประหยัดและพอเหมาะ 1.จิบน้ำบ่อยขึ้น ทีละน้อย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วย 2.น้ำดื่มต้องสะอาดอยู่ในมาตรฐาน 3.หากต้องใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติ เช่น คลอง แม่น้ำ ต้องมีการแกว่งสารส้มหรือใส่คลอรีน และน้ำดื่มต้องมาผ่านการกลั่น กรอง หรือต้มอีกชั้นหนึ่ง ส่วนน้ำบาดาล ใช้น้ำใช้ได้แต่ไม่ควรนำมาใช้ดื่ม และ 4.ดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล เพราะน้ำน้อยสภาพน้ำจะไม่ดีเท่าช่วงปกติ สำหรับกรณีน้ำประปาเค็ม องค์การอนามัยโลกได้กำหนดค่าแนะนำน้ำประปามีโซเดียมไม่เกิน 200 มก./ลิตร และคลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลิตร หากเจือปนในน้ำมากจะทำให้มีรสกร่อยถึงเค็มได้ คนทั่วไปควรได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายไม่เกิน 2,000 มก./วัน ซึ่งน้ำประปามีโซเดียมประมาณ 100-150 มก./ลิตร จึงเป็นไปได้ที่จะดื่มน้ำประปาจนได้รับโซเดียมเกินที่กำหนด</p>	-
<p>การคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอว่า น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า ในปี 2563 จะมุ่งดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ 1.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเม.ย.นี้ 2.ผลักดันการควบคุมราคาและบริการไม่ให้สูงเกินกำหนด มุ่งผลักดันให้รพ.ต่างๆ ในสังกัดสธ.เป็นรพ.คุณธรรม และหน่วยงานคุณธรรม ตามนโยบายของสธ. 3.ติดตามร้านค้าออนไลน์ ยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง 4.ติดตามและควบคุมคุณภาพอาหารและของฝาก เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย และตื่นตัวในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น</p>	-
<p>สุขภาพจิตผู้ป่วยเบาหวาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาการผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 9 เผยว่า ในปี 2562 เขตฯ 9 ซึ่งครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีรายงานผู้ป่วยเบาหวานขึ้นทะเบียนรักษา 312,797 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และวัยแรงงาน พบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยเดือนละ 3,100 คน</p> <p>นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์ แนะนำการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะรายใหม่ ดังนี้ 1.ทำความเข้าใจกับโรคให้ดีที่สุด โดยสอบถามอาการและการรักษาจากแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำ 2.เข้าร่วมกิจกรรมที่ รพ. จัดร่วมกับเพื่อนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งจะได้รับความรู้และวิธีการปฏิบัติตัวที่สำคัญ 3.หากรู้สึกมีอาการผิดปกติหรือเครียด ให้สลายความเครียดด้วยวิธีการต่างๆ และ 4.หมั่นดูแลสุขภาพ หากรู้สึกมีอาการผิดปกติตัวเองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์ ขอให้รีบปรึกษา อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนสุขภาพจิต 1323</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคหลอดเลือดหัวใจ สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ แบ่งเป็น แบบเรื้อรัง เกิดจากการตีตันของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และแบบเฉียบพลัน เกิดจากการปริแตกด้านในของผนังหลอดเลือด ทำให้มีลิ่มเลือดมาเกาะและมีการอุดตันจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย อาจส่งผลให้บางรายเสียชีวิตแบบกะทันหันได้</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า บุคคลที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง รวมทั้งผู้ที่สูบบุหรี่ อากาการบ่งชี้ เช่น เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอกคล้ายมีบางอย่างมากดทับ รู้สึกร้าวไปกรามและแขนด้านซ้าย ส่วนอาการแบบเฉียบพลัน อาจมีอาการในขณะที่ทำงาน เล่นกีฬา หรือพักผ่อน ส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง มีเหงื่อออก ใจสั่น และปวดร้าวไปกราม สะบักหลัง แขนซ้าย จุกคอคอหอย บางรายมาด้วยอาการจุกลิ้นปี่คล้ายโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อน หากมีอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์ทันที การรักษามี 3 วิธี คือ การรักษาด้วยยา การขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยัน และการรักษาด้วยการผ่าตัดเบี่ยงเบนหลอดเลือดหัวใจหรือการทำบายพาส</p>	-
<p>นาฬิกาวัดโรคพาร์กินสัน สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว สวรส. นำเสนอผลงานวิจัย 2 ผลงาน ได้แก่ 1.เครื่องคัดแยกโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติจากสัญญาณการสั่น โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ รพ.จุฬาฯ มีลักษณะคล้ายนาฬิกาข้อมือ สามารถบันทึก วิเคราะห์ และแสดงผลจากการสั่น ช่วยในการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันแยกจากโรคอื่นที่มีลักษณะการสั่นใกล้เคียงกัน 2.วัสดุปิดแผลเบาหวานไฟโบรอินผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ จากคณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ช่วยรักษาแผลเรื้อรังเบาหวานให้หายเร็วขึ้นและลดการอักเสบ ใช้งานสะดวก ยืดหยุ่นและแนบติดกับแผลที่มีความลึกได้ดี และลดอัตราการติดเชื้อได้</p>	-
<p>แร่ใยหิน สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 ที่ประชุมได้ทบทวนมติเกี่ยวกับแร่ใยหิน โดยล่าสุดได้มีมติขอให้ สธ. และ ก.แรงงาน เผยแพร่ข้อมูลอันตรายจากแร่ใยหิน ให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์วัสดุที่ทดแทนแร่ใยหินได้ เช่น เมทัลชีต กระเบื้องที่ใช้สารทดแทนแร่ใยหิน และให้ สธ. พัฒนาระบบการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากแร่ใยหินและระบบเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยง</p>	-
<p>ญาติผู้ป่วยทำร้ายเจ้าหน้าที่ใน รพ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Sanook</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุชายคึกคั่งทำลายทรัพย์สินภายในรพ.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ทำให้ประตูกระจกห้องฉุกเฉินแตกเสียหาย 2 บาน และยังทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่เวรเปล ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน ตำรวจได้ระงับเหตุ พร้อมควบคุมตัวไปโรงพักเพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดี</p>	-